

อินเดีย

อินเดียได้เริ่มออกคำสั่งให้ส่งออกน้ำตาลที่นำเข้าภายใต้โครงการใบอนุญาตล่วงหน้า (ALS) หลังจากหยุดเป็นเวลา 2 ปี และกล่าวว่า ได้ออกคำสั่งส่งออกน้ำตาลให้กับ Thiru Arooran ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลแล้ว เพื่อส่งออกน้ำตาลทรายขาว 14,000 ตัน ภายใต้ ALS และ อาจจะมีการออกคำสั่งส่งออกน้ำตาลอีก ให้กับบริษัทน้ำตาลอื่นหลายแห่ง ได้แก่ EID Parry และ Simbhaoli Sugars ในสัปดาห์ถัดไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลได้ตัดสินใจอนุญาตให้โรงงาน น้ำตาลต่าง ๆ ส่งออกน้ำตาล 240,000 ตัน หรือ 25% ของจำนวนน้ำตาลทั้งหมดที่ยังมีภาระผูกพันในการส่งออกอีกครั้ง ภายใต้ ALS ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า และเจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐบาล กล่าวว่า รัฐบาลน่าจะออกคำสั่งให้ส่งออกใกล้เคียงกับจำนวนดังกล่าว

เจ้าหน้าที่กระทรวงอาหารกล่าวว่า คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลจะดีขึ้นในปีการผลิตหน้า รัฐบาลอาจลดปริมาณน้ำตาลที่โรงงานน้ำตาลจะป้อนในโควตาน้ำตาลที่จัดสรรให้แก่ผู้มีราย น้อย จากปัจจุบันซึ่งเท่ากับ 20% ของผลผลิตน้ำตาลทั้งหมด เหลือ 12% และหากได้รับการ เห็นชอบก็จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

ปากีสถาน

Plus News Pakistan รายงานว่า ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมปากีสถานกำลังเสนอให้ นำเข้าน้ำตาลทรายดิบ จำนวน 500,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับการคาดการณ์การขาดแคลน ผลผลิตน้ำตาลในปี 2010/11 รัฐมนตรีอาหารและรัฐมนตรีเกษตรคัดค้านการนำเข้าเพื่อจะ พยายามให้อ้อย มีการอภิปรายอย่างดุเดือดได้ครอบงำการประชุมของคณะกรรมการน้ำตาล ระดับรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมโต้แย้งว่า ราคาหน้าโรงงานจะสามารถลดลงเหลือ 45 รูปี/กก. (15.3 บาท) หากมีการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ ตั้งแต่เริ่มฤดูหีบ รัฐมนตรีอาหารและรัฐมนตรีเกษตรย้ำว่า การนำเข้าน้ำตาลทรายดิบจะเป็นผล ให้อ้อยราคาต่ำลง แต่ประธานสมาคมโรงงานน้ำตาลปากีสถาน (PSMA) กล่าวว่า ไม่ว่าจะเกิด อะไรขึ้นก็ตาม อ้อยจะเพิ่มขึ้น จาก 200 รูปี/40 กก. (17 บาท/กก.) เมื่อปีการผลิตที่ แล้ว เป็น 250 รูปี/40 กก. (21 บาท/กก.) เพราะ การขาดแคลนอ้อยได้เพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก น้ำท่วม

Plus News Pakistan รายงาน รัฐบาลปากีสถานยังไม่ดำเนินการใดๆ แม้ว่าราคาน้ำตาล จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และแม้ว่าจะทราบว่า ผู้มีสิทธิพลน้ำตาลได้ขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน

โดยพลการเป็น 71 รูปี/กก. (24 บาท) เทียบกับต้นทุนน้ำตาลที่ 59 รูปี/กก. (20 บาท)
ราชน้ำตาลตามตลาดทั่วไปในช่วงเริ่มต้นเทศกาลรอมฎอน อยู่ระหว่าง 65-70 รูปี/กก.
(22.1-23.8 บาท) แต่ขณะนี้ราชน้ำตาลอยู่ที่ 84 รูปี/กก. (28.6 บาท)

ยูเครน

Ukrtsukor กล่าวว่า โรงงานรีไฟน์ยูเครนผลิตน้ำตาลทรายจากปีทในปีการผลิตปัจจุบัน
ได้ 84,300 ตัน เพิ่มขึ้น 400% หรือ 68,500 ตันจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะนี้ โรงงาน
รีไฟน์ได้รับปีทเพื่อรีไฟน์แล้ว 1.663 ล้านตัน เทียบกับ 402,200 ตัน และมีปีทเข้าสู่
กระบวนการผลิต 941,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 150,150 ตัน Ukrtsukor คาดว่า ผลผลิตน้ำตาล
จากปีทในฤดูการผลิตนี้อยู่ที่ 1.7-2.0 ล้านตัน

จอร์แดน

Economic and Social Association of Retired Servicemen and Veterans กำลังศึกษา
ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานรีไฟน์แห่งแรกของจอร์แดน และปัจจุบันกำลังศึกษาข้อเสนอ
ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลบราซิลและเยอรมัน โรงงานรีไฟน์มีมูลค่าก่อสร้างถึง 250 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีกำลังการผลิตในช่วงปีแรกของการดำเนินการ 1 ล้านตัน/ปี ขณะเดียวกัน
จะมีการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบเพื่อรีไฟน์ โดยกลุ่มกำลังหาพื้นที่เพาะปลูกปีทในเขต Ghor ของ
จอร์แดน

&&&&&&&&&&&&&